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Viðtakandi: Nefndasvið umsagntr

Undirrituð gerir aivarlegar athugasemdir við að jarðhitasvæðið við Sveifiuháls í Reykjanesfólkvangi sé sett í nýtingarfíokk í 
Rammaátæiun og tel því betur borgið í verndarflokki.

Þetta svæði er í næsta nágrenni höfuðborgarinnar og borgarbuar jafnt sem ferðamenn viija njóta náttúrunnar við túnfótinn. Þess má 
geta að yfir um 120 þúsund ferðamenn komu á svæðið síðasta sumar.
Að breyta friðlýstum fólkvangt og útivistarsvæði í orkuvinnslusvæði orkar veruiega tvfmæiis.
Sömuleiðis ættu Eldvörp skilyrðisiaust að fara í verndarflokk. Þar iiggja gamlar þjóðletðir sem í dag eru vinsæíar gönguleiðir. Auk 
þess ætti ekkt að hrófla vtð umhverfi gígaraðartnnar sjálfrar sem er einstakt jarðfræðllegt fyrtrbært, sambæriíegt við Lakagíga.

Bestu kveðjur,
Þórunii Gréta Sigurðardóttir

kt 080481-4549
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